

# ด่วนที่สุด

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนครอบครัวในต่างประเทศ พ.ศ. ....)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๓๐๔/๑๗๑๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

ตามที่ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็น รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าและได้ส่งร่างกฎกระทรวงที่ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย โดยได้ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับเดิมซึ่งมีสาระสำคัญและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อร่างกฎกระทรวงเป็น “ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนครอบครัวในต่างประเทศ พ.ศ. ....” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมหลักการและเหตุผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนครอบครัวในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดพิจารณาลงนาม ตลอดจนวัน เดือน ปี ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของร่างกฎกระทรวง เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นรุตม์ ธีรวงษ์

(นาย นรุตม์ ธีรวงษ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๒ (มาลัยวรรณ) ๑๕๓๒ (ลักขณา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งร่างกฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนครอบครัว  
ในต่างประเทศ พ.ศ. ....) ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๔. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา